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ส าเนาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2/2562 
วันท่ี  9  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 
   ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายจรูญ  มาเรือง ประธานสภาฯ จรูญ  มาเรือง  

2 นางมณทนา บัวอยู่  รองประธานสภาฯ มณทนา  บัวอยู่  

3 นางสงเมือง ผุยหัวโทน ส.อบต. หมู่ที่  1 สงเมือง ผุยหัวโทน  
4 นายวิเชียร  ราศรี ส.อบต. หมู่ที่  1 วิเชียร  ราศร ี  
5 นายสมาน  วงษ์ทองดี ส.อบต. หมู่ที่  2 สมาน  วงษ์ทองดี  
6 นายธงไชย  ประจันทา ส.อบต. หมู่ที่  2 ธงไชย  ประจันทา  
7 นายสยาม  ศรีชัยภูมิ ส.อบต. หมู่ที่  3 สยาม  ศรีชัยภูมิ  
8 นายประสิทธิศักดิ์  โม้งปราณีต ส.อบต. หมู่ที่  3 ประสิทธิศักดิ์  โม้งปราณีต  
9 นายสมศักดิ์  ชัยคณิช ส.อบต. หมู่ที่  4 สมศักดิ์  ชัยคณิช  

10 นายสมจิตร  ผุยคําผิ ส.อบต. หมู่ที่  4 สมจิตร  ผุยคําผิ  
11 นายวิบูรณ์ชัย  ใจอดทน ส.อบต. หมู่ที่  5 วิบูรณ์ชัย  ใจอดทน  
12 นายสิงห์ขร  สิงห์ลี ส.อบต. หมู่ที่  5 สิงห์ขร  สิงห์ลี  
13 นายสุทธิพงษ์  หารชัย ส.อบต. หมู่ที่  6 สุทธิพงษ์  หารชัย  
14 นายประยูร  ต่อสกุล ส.อบต. หมู่ที่ 6 ประยูร  ต่อสกุล  
15 นายประมินทร์  จันทะกาว ส.อบต. หมู่ที่ 7 ประมินทร์  จันทะกาว  
16 นายประสาท  ศรีวิจารย์ ส.อบต. หมู่ที่  8 ประสาท  ศรีวิจารย์  
17 นางสมจิตร  จุ้มนารินทร์ ส.อบต. หมู่ที่  8 สมจิตร  จุ้มนารินทร์  
18 นายวิจิตร  โสภูเขียว ส.อบต. หมู่ที่  9 วิจิตร  โสภูเขียว  
19 นายประยูร  ปนามะเส ส.อบต. หมู่ที่ 10 ประยูร  ปนามะเส  
20 นายสง่า วรรณา ส.อบต.หมู่ที่ 10 สง่า วรรณา  
21 นางหนูทิพย์  ทองม้วน ส.อบต. หมู่ที่  11 หนูทิพย์  ทองม้วน  
22 นายมานพ  นาคจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่  11 - ลา 
23 นายกัน  อุทิตสาร ส.อบต. หมู่ที่  12 กัน  อุทิตสาร  
24 นายอุทิศ  บุตรเพ็ง ส.อบต.หมู่ที่  13 อุทิศ  บุตรเพ็ง  
25 นายดํารงค์  จันทร์มา      ส.อบต. หมู่ที่ 13 ดํารงค์  จันทร์มา       
26 นายอัศฎาวุฒิ  พันธ์ุโนบัว ส.อบต. หมู่ที่  14 อัศฎาวุฒิ  พันธ์ุโนบัว  
27 นายภานุพงศ์  อิติปิ ส.อบต. หมู่ที่  14 - ลา 
28 นางสาวชลลดา  กุดแก้ว เลขานุการสภา ฯ - ลา 

 
 
            /ผู้เข้าร่วม..........  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางสาวอรุณี   ธงเฉลิม นายก อบต.เจาทอง อรุณี   ธงเฉลิม  
2 นายกวี  ป้อจัตุรัส รองนายก อบต. เจาทอง กวี  ป้อจัตุรัส  
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3 นายเมธี สวนไธสงค์ รองนายก อบต.เจาทอ  เมธี สวนไธสงค์  
4 นายศิวะ สุทธิพันธ์ุ เลขานุการนายก อบต.เจาทอง  ศิวะ สุทธิพันธ์ุ  
5 นายรัฐพล ดีนอก นักวิเคราะห์ฯ ชํานาญการ รัฐพล ดีนอก  
6 นายนิวัฒน์ สาระมโน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ นิวัฒน์ สาระมโน  
7 นางสาวปิยะพร โชคสวัสดิ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  ปิยะพร โชคสวัสดิ์  
8 นางสาวแมว แก้วส่องศึก  คนงานทั่วไป แมว แก้วส่องศึก  
9 นางสาวชีวรัตน์ เพ็งนอก  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ชีวรัตน์ เพ็งนอก  

10 นางสาวสุดารัตน์ ก้อนหิน  จ้างเหมา สุดารัตน์ ก้อนหิน  
11 นางสาวกุลธิดา ชื่นสบาย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  กุลธิดา ชื่นสบาย  
12 นางสาวนิตยา อินนา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  นิตยา อินนา  

 
 

ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน  2  คน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           /สําเนาการประชุม..........  

 
สําเนาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเจาทอง  

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 
วันที่  9  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเจาทอง 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระที่  1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2/2562  
วันท่ี 9 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายมานพ  นาคจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่  11 ลา 
2 นางสาวชลลดา  กุดแก้ว เลขานุการสภา ฯ ลา 
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1.2 การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองชั่วคราว 
ประธานสภา อบต.เจาทองเนื่องจากเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเจาทอง นางสาวชลลดา กุดแก้ว  

ได้ลากิจการประชุมครั้งนี้ ทางสภาจึงต้องดําเนินการเลือกเลขานุการสภาช่ัวคราวมาทําหน้าที ่
ก่อนครับ ก็ขอให้สมาชิกสภาเสนอสมาชิกท่านใดก็ได้และมีผู้รับรอง 2 คน หากมีผู้เสนอช่ือเป็น
เลขานุการสภาช่ัวคราวเพียงคนเดียว สมาชิกที่ถูกเสนอช่ือจะรับหน้าที่นี้โดยไม่ต้องมีการ
ลงคะแนนเลือกครับ 

นายกัน อุทิตสาร ส.อบต. ม.12 เสนอนางสมจิตร จุ้มนารินทร์ ส.อบต. ม.8  
ผู้รับรอง 1.นายประสาท ศรีวิจารย์ ส.อบต. ม.8 

  2.นายวิจิตร โสภูเขียว ส.อบต. ม.9  
ประธานสภา อบต.เจาทองมีท่านใดจะเสนอช่ืออื่นอีกไหมครับ ถ้าไม่มีการเสนอช่ืออีก ก็เป็นอันว่า นางสมจิตร  

จุ้มนารินทร์ ส.อบต. ม.8 ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาช่ัวคราวในการประชุมสภาครั้งนี้นะครับ 
ขอเชิญ นางสมจิตร จุ้มนารินทร์ เลขานุการสภาช่ัวคราวทําหน้าที่ต่อไปครับ 

1.3 สมาชิกสภา อบต.เจาทอง ลากิจ 2 คน ได้แก่ 
1.นายมานพ  นาคจันทรส์.อบต.หมู่ 11 
2.นายภานุพงศ์  อิติปิส.อบต.หมู่ 14 

-ที่ประชุมรับทราบ- 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เจาทอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2562 

เมื่อวันท่ี 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ขอรับรองในครั้งต่อไป 
-ท่ีประชุมเห็นชอบ- 

 
 

/ระเบียบวาระที่ 3… 
ระเบียบวาระที่ 3ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3.1 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 
นายกัน อุทิตสาร ส.อบต. ม.12  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอเสนอผลการพิจารณาการแปรญัตติ ดังนี้ 

   เรียน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเจาทอง 

ตามที่นายก อบต.เจาทอง ยื่นขอแปรญัตติโดยขอแปรญัตติแก้ไขร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2562 ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 
เวลา 15.00 น. และคณะกรรมแปรญัตติได้พิจารณา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 สรุปผลการ
พิจารณาดังนี้ 

1.มีการแปรญัตติแก้ไขร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓                   
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 รายการ ดังนี้ 

  ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ เดิมโครงการขุดสระน้ําหมู่ 2 บ้านหนองไม้แก่น งบประมาณ  
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477,000.-บาท“เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดสระน้ํา หมู่ที่ 2 บ้านหนองไม้แก่น ปริมาณงาน
ขนาดกว้าง 83.50 – 93.00 เมตร      ยาว 75.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตรหรือปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 12,310.00 ลูกบาศ์กเมตร” เพื่อตั้งจ่ายโครงการ/รายการใหม่ จํานวน 3 
โครงการ/รายการ ดังนี้ 
1.) โครงการค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 
บ้านหนองไม้แก่นงบประมาณ 363,090 บาท  "เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีต
โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2บ้านหนองไม้แก่น (ซอยหน้าวัดบ้านหนองไม้แก่น) 
ปริมาณผิวจราจร กว้าง 3.90 เมตร ยาว 380.00 เมตร      หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,480.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
2.) ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเชลล์) ส่องสว่างภายในหมู่ที่ 2 บ้าน
หนองไม้แก่น งบประมาณ 99,000 บาท “เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซล่าเชลล์) ส่องสว่างภายในหมู่ที่ 2     บ้านหนองไม้แก่น จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 
33,000 บาท 
- แผงโซล่าเซลล์ชนิด Poly Crytallineขนาดไม่น้อยกว่า 130 วัตต์ ต้องผลิตตามมาตรฐาน CE ,
มอก. หรือมาตรฐานสากลที่เทียบเท่า 
- โคมไฟแบบยาว พร้อมหลอด LED ไม่น้อยกว่า 40 วัตต์ 480 ดวง 
- ชุดคอนโทรลชาร์ทเจอร์ขนาด 10 A แรงดัน 12 V หรือ 24 V  

/เสาไฟ… 
- เสาไฟ ทําจากเหล็กเคลือบกาวาไนส์สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตรมีฐานสําหรับยึดน็อต ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 นิ้ว  
3.) ค่าปรับปรุงบํารุงระบบผลิตนํ้าประปาบาดาลดื่มได้  องค์การบริหารส่วนตําบลเจาทอง 
จํานวน 14,910 บาท "เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบน้ําดิบ ระบบผลิต ระบบ
จ่ายน้ํา และระบบคุณภาพนํ้า ถังใส่น้ํา อุปกรณ์ระบบจ่ายสารเคมี เพื่อปรับปรุงคุณภาพนํ้าและฆ่า
เช้ือโรค" 
2.คณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ตามรายการ/โครงการที่ขอแปรญัตติทั้ง 3 
โครงการ/รายการดังกล่าว 
3.คณะกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการแปรญัตติในร่างข้อบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากเห็นชอบตามร่าง
เดิมและการขอแปรญัตติตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเจาทองขอแปรญัตติ 

-มติที่ประชุมเห็นชอบ 
3.2 วาระที่ 3 ข้ันเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

-มติที่ประชุมเห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 2  
ระเบียบวาระที่ 4 กระทู้สด ส.อบต.เจาทอง 
นางสงเมือง ผุยหัวโทน ส.อบต. ม.1  ดิฉันอยากเสนอให้ติดมุ้งลวดประตูหน้าต่างที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพลด้วยค่ะ 

เวลาเด็กนอนกลางวันดิฉันกลัวยุงจะกัดเป็นไข้เลือดออก เรื่องที่ 2 ดิฉันอยากบอกว่ารถแบคโฮอยู่ 
ม.1 คะ พอดีถนน ม.1 ขาด แล้วมีคนมาบอกดิฉันว่าทําไมไม่ใส่ท่อ ดิฉันก็เลยไปซื้อท่อมาเอง 
จํานวน 20 ท่อ พอใส่แล้วเลยมีคําชมจากชาวบ้านว่า อบต.เจาทอง เป็นนักพัฒนาจริงๆ ค่ะ 
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นายธงไชย ประจันทา ส.อบต. ม.2 ผมก็ขอขอบคุณท่านนายกและผู้บริหารที่ได้นํางบมาขุดสระในหมู่บ้านหนองไม้แก่นให้
ครับ และอีกเรื่องหนึ่งครับฝายข้ามระหว่าง ม.2 ไป ม.8 ชํารุดผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเป็นป้ายของหมู่ 
5 ก็เลยให้ ม.5 ซ่อมครับฝายนี้เป็นพื้นที่ของ ม.2 แต่ผู้ใหญ่เอาป้ายเป็นเกณฑ์ครับ 

นายสยาม ศรีชัยภูมิ ส.อบต. ม.3 ผมก็ขอขอบคุณท่านนายกนะครับที่ไปซ่อมไฟฟ้า ม.3 ให้ครับ ปัญหาของ ม.3 เนื่องจาก
ถนนสี่แยกบ้านเจาทองเป็นหลุมลึกมากครับผมก็อยากได้หินคลุกไปลงให้ผมหน่อยครับ  

นายสมจิตร ผุยค าผิ ส.อบต. ม.4 เรื่องถนนขาดหรือฝายขาดก็ดีครับ แต่ถ้าจะซ่อมแซมช่วงฝนตกมาว่าย่ิงซ่อมก็ยิ่งลําบาก 
ครับจึงอยากจะถามว่าย้ัง 
งบประมาณไว้ได้ไหมครับไว้ซ่อมแซมช่วงหน้าแล้งถ้าได้ก็จะดีครับและสวยงามด้วยครับ 

นายประยูร ต่อสกุล  ส.อบต. ม.6 เรื่องฝายขาด ม.6 ตอนนี้เอาผลผลติทางการเกษตรออกลําบากมากครับและก็อยากขอ 

ท่อใส่ด้วยครับไร่นายสัมพันธ์ พันธ์ภิญญา ครับ เรื่องที่สองกระผมก็มีความจําเป็นอยากจะซ่อม
ไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านดับมานานแล้วครับ 

/นายประมินทร์ จันทะกาว... 

นายประมินทร์ จันทะกาว ส.อบต. ม.7 ผมก็ขออนุญาตบอกบุญครับ คือทางวัดป่าพุทธรักษา บ้านซับประสิทธ์ิได้ขอรับ 

บริจาคสิ่งของเพื่อที่จะไปช่วยเหลือชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธร หลวงพ่อบอกว่าคนที่โดนนํ้า
ท่วมลําบากมากครับก็ขอฝากท่านนายกกับสมาชิกทุกหมู่บ้านไว้ด้วยนะครับ 

นายประสาท ศรีวิจารย์ ส.อบต. ม.8  ก่อนอื่นผมก็ขอขอบคุณท่านนายกครับที่ส่งวัสดุไปซ่อมแซมบ้านคนพิการให้ครับ  
เรื่อง ที่ 2 เมื่อไรจะไปซ่อมไฟให้ ม.8 ครับ นัดแล้วไม่ไปให้สักทีขอฝากไว้ด้วยนะครับ 

นางมณฑนา บัวอยู่ ส.อบต. ม.9 เนื่องจากว่ามีประชาชน แจ้งเข้ามาว่ามีถนนชํารุดเขตรอยต่อกับ ม.13 เส้นไร ่
นายสุพล ก้อนเงิน คะ ดิฉันจะแจ้งในที่ประชุมให้ท่านผู้บริหารทราบก่อน แล้วดิฉันจะทําหนังสือ
ขอความช่วยเหลือส่งวันน้ีคะ 

นายสง่า วรรณา ส.อบต. ม.10  เรื่องถนนครับตอนนี้ฝนตกทําให้ถนนของ ม.10 หลายเส้นลําบากมากครับ โดยเฉพาะ 
ไปนาแม่ใบ ยางนอก ตรงนั้นก็ลําบากทุกครั้งครับ และทางก็แคบถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ขยายถนน
ครับ และก็มีอีกหลายซอยที่อยากจะให้ท่านนายกไปพัฒนาให้อยู่ครับ 

นายประยูร ปะนามเส ส.อบต. ม.10เรื่องถนนหนทางครับผมอยากให้ทาง อบต.เอาเสาหมุดปักเป็นแนวทางว่าเขตถนนถึง 
ตรงไหนและกี่เมตรที่ได้มาตรฐานครับ 

นางหนูทิพย์ ทองม้วน ส.อบต. ม.11 ดิฉันขอขอบคุณท่านนายกและฝ่ายบริหารด้วยคะที่ได้ไปซ่อมแซมบ้านคนพิการและ
ผู้สูงอายุ รอแต่นายกไปมอบคะ 

นายกัน อุทิตสาร ส.อบต. ม.12ปัญหาของหมู่ 12 ก็คือไฟฟ้าดับยังไม่ได้รับการแก้ไขเลยครับ ให้ท่านนายกแจ้งกองช่างไป
ซ่อมให้ด้วยนะครับถามท่านนายกนะครับเส้นทางจากป่าคาไปจนถึงซับประสิทธ์ิจะได้ไหมครับ
เพราะเส้นทางนี้ประชาชนสัญจรเยอะมากครับ 

นายอุทิต บุตรเพ็ง ส.อบต. ม.13คลองโปร่งตอนนี้นํ้าจะเต็มแล้วครับ ว่าจะเอาท่อไปใส่ยังไม่เห็นเลยครับผมกลัวมันจะขาด
ครับ เรื่องที่ 2 ผมก็จะขอขอบคุณศูนย์เรียนรู้ ม.10 ครับท่านสง่า และท่านประยูร ที่ได้มาปลูก
หญ้าแฝกและปอเทืองให้ครับตอนนี้กําลังสวยงามครับขอบคุณครับ 
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นายก อบต.เจาทอง ตอบกระทู้ของ ส.อบต. ดังน้ี 
 ตอบ ม.4 ดิฉันขอตอบคําถามสุดท้ายก่อนนะคะ กักได้ไหมงบประมาณ อบต.ไม่มีนโยบายกัก

งบประมาณนะคะมีแต่ใช้ได้ไหมคะ ความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าหนักแค่ไหน เราก็
แก้ปัญหาได้เราก็ต้องแก้ไขไปก่อนนะคะงบประมาณซ่อมแซมเราก็มีอยู่แล้วคะ ท่านสมาชิกทุก
ท่านถ้าถนนหนทางหรือฝายขาดให้เขียนขอเข้ามาเลยนะคะ ดิฉันจะให้ท่านรองออกไปดูให้คะ 

  
/ตอบ ม.8… 

ตอบ ม.8 ขอตอบเรื่องไฟก่อนนะคะ พอดีท่านสมาชิก ม.8 ได้พูดว่าช่างไปทํางานเต็มหรือเปล่าครับ บอก
ว่าจะไปซ่อมไฟให้ก็ไม่ได้ผมรออยู่ก็ไม่เห็นไปซ่อมให้สักทีไม่รู้จะนัดผมทําไมครับ ดิฉันจะให้ช่าง
ตอบนะคะว่าได้ไปนัดท่านหรือเปล่าหรือทําไมไม่ไปซ่อมให้คะ 

นายคมสันต์ วงศ์วังจันทร์ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า พอดีผมไปซ่อม ม.3 ครับ เสร็จแล้วท่านนายกสั่งให้ไปติดหลอดไฟให้ ม.8 
แค่จุดเดียวผมก็ไม่ได้นัดท่านสมาชิกด้วยครับ 

นายก อบต.เจาทองตอบ ม.8พอดีดิฉันสั่งให้ช่างไฟออกไปใส่โคมไฟให้เองคะ เพราะว่าถอดออกมา 7-8 เดือนแล้ว ชาวบ้าน
ก็ถามบ่อยก็เลยเอาไปใส่ให้คะ ม.8 ยังไม่ได้ไปซ่อมนะคะ ต่อไปปีหน้าดิฉันจะเปลี่ยนเป็นหลอด
ออโตเมติกหรือหลอดแอลอีดีให้คะ 

ตอบ ม.1 เดียวดิฉันจะเข้าไปดูให้นะค่ะ เราทําแล้วถ้าได้รับคําชมจากชาวบ้านเราก็ดีใจค่ะ 
ตอบ ม.2 ขอขอบคุณเรื่องบประมาณถือว่าส้มหล่นนะคะท่านได้ 3 งบประมาณพร้อมกันเพื่อบรรเทาภัย

แล้งให้กับพี่น้องประชาชนของเราคะส่วนฝายข้ามระหว่าง ม.2 ไป ม.8 ฝายตัวนี้เป็นงบประมาณ
ของอําเภอ ถ้าพวกท่านเกี่ยงกันทําชาวบ้านเดือดร้อนนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นให้ ส.อบต.เขียน
โครงการเข้ามาก่อนนะคะเดี๋ยวดิฉันจะประสานงานไปทางอําเภออีกครั้งให้คะ 

ตอบ ม.3ขอขอบคุณที่ไปซ่อมไฟให้นะครับ มีอะไรก็ขอให้แจ้งมานะคะ ส่วนถนนเป็นหลุมที่สี่แยกเจาทอง
หลังจบประชุมแล้ว ดิฉันจะโทรหา อบจ. ดูว่าจะไปขอยางมะตอยถุง ถ้าได้มาดิฉันจะแจ้งผู้นํา
ชุมชนหมู่บ้านไปนะคะ ให้ท่านประสิทธิศักดิ์ ถ่ายรูปส่งไลน์ให้ดิฉันหน่อยนะคะจะได้ส่งต่อไปที่ 
อบจ. รูปตรงถนนเป็นหลุมนะคะ 

ตอบ ม.6เมื่อไรจะไปซ่อมไฟให้ต่อจาก ม.12 นะคะ ท่านแล้วจะเข้าไปซ่อม ม.6 ต่อให้เลยนะคะ 
ตอบ ม.7ขอรับบริจาค เพื่อไปช่วยผู้ประสบภัยนํ้าท่วม จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธรดิฉันจะเก็บ

เสื้อผ้าที่ใส่ไม่ได้แล้วเพื่อจะนําไปบริจาคด้วยนะคะส่วนถนนเส้นไปน้ําตกสายรุ้งท่านช่วยไปเคลียร์
พื้นที่ด้วยนะคะว่าเป็นพื้นที่ใครหรือเปล่าถ้ามีโอกาสดิฉันจะเอาเกรดเดอร์ไปยกร่องพรวนดินทาง
ข้ึนนํ้าตกสายรุ้งนะคะ 

ตอบ ม.9ถนนชํารุด เดี๋ยวดิฉันจะให้ท่านรองเข้าไปดูให้นะค่ะ 
ตอบ ม.10ถนนชํารุดหลายเส้นทางและให้ช่วยกันหลายหมู่บ้าน เดี๋ยวดิฉันจะเข้าไปดูให้นะคะ ส่วนถนนที่

แคบความกว้างไม่ได้มาตรฐานดิฉันว่าเราน่าจะทําข้อตกลงกันระหว่างชาวบ้านกับเรานะคะ แล้ว
เราก็จะได้เอารถเกรดเดอร์ไปปรับพื้นถนนแล้วก็เอาหลักไปปักไว้เป็นเขตแดนนะคะ 
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ตอบ ม.10 ท่านประยูร ทา่นขอเสาที่เป็นเขตหลักแดนหรือแนวเสาที่เป็นของ อบต. เลยได้ไหมครับ ต่อไป 
อบต. เราจะลงถนนทุกเส้นเป็นถนนทางหลวงท้องถ่ินหมายถึงทางที่ อบต. รับผิดชอบ สามารถขอ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจต่างๆ เพื่อมาพัฒนาเขตตําบลเจาทองค่ะ 

          /ตอบ ม.11.. 
ตอบ ม.11 ซ่อมแซมบ้านคนพิการงบนี้เป็นของ อบจ.  คะ เดียวนายกจะไปมอบพร้อมคณะผู้บริหารและ

สมาชิกเดี๋ยวดิฉันจะแจ้งอีกทีนะคะรอมอบพร้อมกันกับ ม.8 เลยนะคะ แล้วจะส่งรายงานไปให้ 
อบจ. แล้ว อบจ. จะลงมาติดตามผลงานอีกรอบหนึ่งค่ะ 

ตอบ ม.12 เรื่องไฟเดี๋ยวช่างจะเข้าไปซ่อมให้วันน้ีเลิกประชุมแล้วให้ท่านไปดูด้วยนะคะ ส่วนเรื่องถนนรอบ
นี้ไม่ได้นะคะ เพราะทะเบียนทางหลวงยังไม่มี เราเขียนขอไปมันจะข้ึนเลยนะคะว่าถนนเส้นน้ีเป็น
ถนนทางหลวงท้องถ่ินแล้วหรือยังแต่ถ้าเส้นไหนเราเขียนเข้าไปแล้วตีกลับมาเขาให้เราไป
ลงทะเบียนเป็นถนนทางหลวงท้องถ่ินก่อนนะคะก็เลยไม่ได้ค่ะ 

ตอบ ม.13ขอท่อกลัวฝายคลองโปร่งจะขาด เดี๋ยวดิฉันจะเข้าไปดูนะค่ะ 

นายกวี ป้อจัตุรัส รองนายก อบต.เจาทอง ที่จริงแล้วท่านที่จะเสนอโครงการหรือตรงไหนขาดชํารุดให้ท่านเขียนหรือเสนอ  

โครงการเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมรูปถ่ายมานะครับ ไม่ว่าจะเป็นท่อหรือใช้รถแบคโฮของ อบต. ก็ตาม
ทุกอย่างทุกข้ันตอนก็ต้องมีการเบิกจ่ายค่านํ้ามันถ้าท่านพูดหรือขอให้ที่ประชุมแต่ไม่เขียนเสนอโครงการเข้า
มาเราก็ออกไปทําให้ท่านไม่ได้ฝากไว้ด้วยนะครับ 

ประธานสภา อบต.เจาทองเมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปราย/ซักถามอีก ผมก็ขอปิดประชุมครับ 
    

ปิดประชุมเวลาประมาณ  14.00 น. 
(ลงช่ือ)   สมจิตร จุ้มนารินทรผ์ู้จดบันทึกการประชุม 

             (นาง สมจิตร จุ้มนารินทร)์ 
                      เลขานุการสภา อบต. เจาทอง (ช่ัวคราว) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     1. นางสมจิตร จุ้มนารินทร-์ 
     2. นายสมจิตร  ผุยคําผิ 
     3.นายสยาม  ศรีชัยภูมิ 
     4.นายประมินทร์ จันทะกาว 
     5.นายวิบูรณ์ชัย ใจอดทน 
 

(ลงช่ือ)    นายจรูญ  มาเรืองผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
               ( นายจรูญ  มาเรือง )  
                     ประธานสภา  อบต.เจาทอง  
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